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นิวัฒนธํารงแจงแผนขายขาว 4 แสนตันใชหนี้ 
นายนิวัฒนธํารง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย แถลงกรณีการระบายขาวในโครงการ

รับจํานําขาววา ในชวงเดือน ม.ค.ท่ีผานมาระบายขาวไปแลวประมาณ 1 ลานตัน ซึ่งแบงเปนภาคเอกชนท่ีมีสัญญาสง

ขาวไปตางประเทศ 8.6 แสนตัน ตลาดลวงหนาอีก 1.1แสนตัน รวมประมาณ 9.7 แสนตัน 

นายนิวัฒนธํารง กลาวอีกวา สัปดาหนี้จะระบายขาวเพิ่มเติม เนื่องจากนี้มีขอแนะนําจากนักวิชาการ 

นักการเมืองวาควรจะระบายขาวเพิ่มขึ้นและถาระบายไดหมดก็จะเปนผลดี ทางกระทรวงพาณิชยก็ตองดําเนินการ

เปนขั้นตอน ซึ่งครั้งนี้จะระบายประมาณ 4 แสนตัน เดิมเคยทําไวแค 2 แสนตัน ถามีผูสนใจอีก ก็สามารถระบายขาว

ไดเพิ่มอีก ซึ่งกระทรวงพาณิชยจะดําเนินการอยางเต็มท่ี 

"จะประกาศทีโออารใหผูคาขาวทุกรายในวันท่ี 6 ก.พ.นี้ เพื่อใหผูสนใจดูรายละเอียดและเสนอราคา ซึ่ง

รัฐบาลจะมีราคากลางในการเริ่มประมูลท่ีเปนไปตามตลาดโลก โดยจะมีการระบายท้ังหมด 4 แสนตัน แบงเปน ขาว

ขาว 5 เปอรเซ็นต จํานวน 1 แสนตัน ขาวหอมมะลิ จํานวน 1 แสนตัน ขาวหอมจังหวัด 5.5 หมื่นตัน ขาวเหนียวขาว 4 

หมื่นตัน ขาวปทุม 2 หมื่นตัน และใหยื่นซองในวันท่ี 12 ก.พ. จากนั้นจะเปดซองตอรองราคาในวันท่ี 13 ก.พ. และจะได

ทราบผลในวันท่ี 14 ก.พ. ซึ่งถาไดรับการตอบรับท่ีดี จนสามารถระบายขาวไดท้ังหมดก็จะดําเนินการตอไปทันที แต

ถาการตอบรับไมดีนักก็ตองกําหนดทาทีอีกครั้งหนึ่ง จึงขอเชิญชวนมาชวยกันซื้อขาวเพื่อนําเงินไปจายชาวนาตาม

คําแนะนําของผูรู นักการเมือง ควบคูกับการหาเงินกูโดยกระทรวงการคลัง ท่ีทํางานคูขนานกันอยางเต็มท่ีท้ังในสวน

กระทรวงพาณิชยและกระทรวงคลังเพื่อแกไขปญหา" รมว.พาณิชย กลาว 

เมื่อถามวาการระบายขาวครั้งนี้ จะทําใหชาวนาท่ีไดรับผลกระทบไดรับเงินจากโครงการจํานําขาวแนนอน

หรือไม นายนิวัฒนธํารง กลาววา การระบายขาวก็เปนไปตามราคาท่ีปะปนกัน ถาระบายได 1 ลานตันก็จะเปนเงิน

ประมาณ 1 หมื่นลานบาท ยืนยันวาขาวสต็อกมีพรอมท่ีจะระบาย ขออยางเดียวขอใหมีคนมาซื้อ ไมวาจะเปน

นักการเมืองหรือผูวาธนาคารแหงประเทศก็ชวยแนะนําใหมาซื้อดวย เพราะยิ่งระบายหมดเร็วเทาไรก็ยิ่งดีเทานั้น 

"เราทําสองทางพรอมกัน ท้ังในดานการระบายขาวและการกูเงิน เราพยายามอยางยิ่งใหไดเงินมาใหชาวนา

โดยเร็วท่ีสุด เพราะการจายใหกับชาวนามากท่ีสุดตอวันจากสาขาจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณท่ัวประเทศ 

ไดเพียงวันละ 4 พันลานบาท จึงตองใชเวลา ถารัฐบาลมีเงิน 1 หมื่นลานก็ไดหลายวัน และจะจายใหกับประชาชน

มากมาย อยาไรก็ตามรัฐบาลตองทยอยจายอยูแลว ตามความสามารถของสาขาธนาคาร ซึ่งในวันหยุดเสารอาทิตย 

เขาก็จะทํางานเนื่องจากทุกฝายตองชวยกันอยางเต็มท่ี" นายนิวัฒนธํารง กลาว 

สวนความกาวหนาในการหาเงินมาจายใหชาวนาในโครงการ เรื่องการกูเงินหรือหาแหลงเงินนั้น นาย

นิวัฒนธํารง กลาววา กระทรวงการคลังจะเปนผูดําเนินการ เนื่องจากตนไมไดเขารวมประชุมดวยแตเทาท่ีทราบ

กระทรวงการคลังจะดําเนินการอยางเต็มท่ี ซึ่งตองรอใหกระทรวงการคลังใหขอมูลอีกครั้ง ซึ่งตนเชื่อมั่นวา

กระทรวงการคลัง สามารถดําเนินการไดพอสมควร 

เมื่อถามถึงกรณีบริษัท เปยตาฮวง ซึ่งเปนบริษัทคูคาของจีน ท่ีไดยกเลิกการสั่งซื้อขาวจํานวน 1.2 ลานตัน

จากไทยนั้น นายนิวัฒนธํารง กลาววา ไดยกเลิกไปแลว เนื่องจากเปนบริษัทรัฐวิสาหกิจของมณฑลไมใชรัฐวิสาหกิจ

กลาง จึงกลัววาจะเกิดปญหา หาก ป.ป.ช. ชี้ถาตองเปนรัฐวิสาหกิจกลางเทานั้น เขาอาจมีปญหา เขาจึงตัดสินใจ

ยกเลิก อยางไรก็ตามก็ไมไดอางเหตุผลมา เรื่องนี้เปนความกังวลจากการระบุขอกลาวหาของป.ป.ช. วารัฐวิสาหกิจวา

ตองเปนของรัฐบาลกลาง เมื่อเปนแบบนี้คูคาท่ีเปนรัฐวิสาหกิจทองถ่ินจึงกังวลใจ 
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เมื่อถามถึงกรณีขาวหายจากโกดังจากจังหวัดอุดรธานีกวา 3.4 แสนกิโลกรัมนั้น นายนิวัฒนธํารง กลาววา 

ตนยังไมไดรับรายงาน หากมีขอมูลจะนํามาชี้แจงทันที เมื่อถามถึงกรณีท่ีสํานักงานตรวจเงินแผนดิน ทําหนังสือถึง

รัฐบาลใหยกเลิกโครงการรับจํานําขาว นายนิวัฒนธํารง กลาววา เทาท่ีตนดูคราวๆ จากขาว ก็เห็นวาเปนเรื่องเกาๆ 

ซึ่งเนื้อความสวนใหญเคยสงมาท้ังหมดแลวและมีการโตตอบการ ท้ังนี้เมื่อไดเห็นจดหมายตัวจริงก็พิจารณาอีกครั้ง

หนึ่ง 

เมื่อถามวาโครงการรับจํานําขาวเปนปญหาตอรัฐบาลมาก หากไดกลับมาเปนรัฐบาลจะดําเนินการตอง

หรือไม นายนิวัฒนธํารง กลาววา โครงการดังกลาวเปนโครงการของรัฐบาลนี้ แตวาขณะท่ีนี้เราเปนรัฐบาลรักษาจะไป

ทําอะไรของใหมหรือทําอะไรท่ีเปนผลผูกพันรัฐบาลใหมไมได ขณะเดียวกันโครงการท่ีทํามาแลวและจะจบในเดือน

ก.พ. ก็หยุดไมไดเหมือนกัน ซึ่งหลังจากนี้คงจะทําอะไรไมไดเพราะอยูในรัฐบาลรักษาการเทานั้น อยางไรก็ตามคงจะ

พูดอะไรไมได เพราะการเลือกต้ังยังไมเรียบรอย 

ท่ีมา กรุงเทพธุรกิจออนไลน 
 

รัฐโหมระบายขาวจายหนี้ชาวนา 
แหลงขาวจาก กระทรวงพาณิชย กลาววา ขณะนี้กรมการคาตางประเทศ ไดสรุปแผนระบายขาวแบบเปด

ประมูลเปนการท่ัวไปเสนอให นายนิวัฒนธํารง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย พิจารณาแลว 

เบื้องตนกําหนดปริมาณระบายหลายแสนตัน อาจจะถึงปริมาณ 5 แสนตัน และคาดวาจะเปดประมูลไดภายในสัปดาห

หนา ซึ่งเปนชวงเวลาท่ีเหมาะสมเพราะสถานการณราคาขาวไทย อยูในเกณฑท่ีสามารถแขงขันได คาดวาจะมีเอกชน

ใหความสนใจเขารวมประมูลจํานวนมาก 

แหลงขาวผูสงออกขาว เปดเผยวา ตามท่ีนายนิวัฒนธํารง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.

พาณิชย ไดออกมาแถลงวาไดมีการระบายขาวแบบเฉพาะเจาะจงใหเอกชน 7 ราย ปริมาณ 8 แสนตันนั้น ไดรับการ

ยืนยันจากผูสงออกขาววาภาครัฐไดเรียกไปทําสัญญาจริง โดยขอใหชวยเหลือเนื่องจากรัฐบาลไมมีเงินจายคาขาว

ใหกับชาวนา จึงตองการใหมาชวยซื้อ โดยมีเอกชน 4 รายเขาไปรับซื้อ ไดแก บริษัทขาวไชยพร บริษัทนครหลวงคา

ขาว บริษัทเอเซียโกลเดนไรซ บริษัท เมงไต ขาวท่ีตกลงขายกันนั้นเปนขาวขาว 5 % ในฤดูกาลผลิตป 2555/56 

ท้ังนี้ รัฐบาลไดเปดเง่ือนไขใหเอกชนอยางอิสระเต็มท่ี ใหสามารถเลือกกองขาว เลือกโกดังได ตกลงขายใน

ราคาเฉลี่ยตันละ 11,000 หรือ 11 บาทตอกก.จากราคาตลาดขณะนี้ท่ีซื้อขายกันในราคา 13,500 บาทตอตัน หรือ 

13.5 บาทตอกก.จากราคาตนทุนไมรวมคาเก็บรักษาและคาดอกเบี้ยท่ีรัฐบาลรับจํานํา 1.5 หมื่นบาทตอตันขาวเปลือก 

คิดเปนขาวสารราคา 2.4 หมื่นบาทตอตัน เทากับขาดทุนทันที 1.3 หมื่นบาทตอตัน 

"เขาใจวารัฐยอมเฉือนเนื้อเพื่อนําเงินมาจายชาวนา ไดเงินกอนนี้มาสัก 8.8 พันลานบาท ขาดทุนล็อตนี้ไป

ประมาณ 10,400 ลานบาท แตคงไมไดเงินทันทีและเปนจํานวนเพียงนอยนิด เมื่อเทียบกับหนี้ท่ีคางอยูแสนลาน ถึง

อยางไรก็ตองใหสงออกกอน จึงจะไดเงินเขามา เร็วสุดนาจะเปนประมาณ 1 เดือน เวนแตใหผูสงออกไปทําแพ็คก้ิง

เครดิตไวและนําเงินสดมาจายใหรัฐกอน หรือใหธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร หรือ ธ.ก.ส.สํารอง

จายเงินไปกอน ถามั่นใจไดเงินแน แตไมรูวาผูสงออกจะเอาดวยหรือไมกับวิธีการนี้ " 

ผูเชี่ยวชาญการคาขาว กลาววา วิธีการท่ีรัฐดําเนินการดวยการระบายขาวถือเปนแนวทางท่ีถูกตอง แต

เง่ือนไขยังเปนท่ีเอาเปรียบของภาคเอกชน สะทอนใหเห็นวารัฐหมดสิ้นหนทางในการระบาย ตองหันมาพึ่งผูสงออก 

ถาคิดไดต้ังแตแรกปญหาคงไมบานปลายมากเหมือนในขณะนี้ 

"ถาไมหวังขายใหรายเดียวอยางสยามอินดิกา รับผูกขาดขาวท้ังหมดแลวไมมีเครือขายตลาด คงไมมีปญหา

มากมายขนาดนี้ ถึงอยางไรก็ยังเปนวิธีการท่ีไมถูกตองอยูดี การแทรกแซงดวยเงินสูงๆ ทําใหตลาดบิดเบือน ดั๊มพ

ขายราคาตํ่าๆ ทําใหงบประมาณสูญเสียโดยใชเหตุ สูนําเงินไปจายตรงชวยปจจัยการผลิตชาวนาดีกวา" 
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นายชูเกียรติ โอภาสวงศ นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมผูสงออกขาวไทย กลาววา การท่ีรัฐบาลไมสามารถ

จัดต้ังไดไมตํ่ากวา 6 เดือนจากนี้ จะทําใหการกําหนดนโยบายขาวไมเกิดขึ้น ขณะท่ีทิศทางตลาดมีแนวโนมเขาสูภาวะ

สงครามแขงขันดานราคา และมีทิศทางท่ีราคาจะตกตํ่าลง เห็นไดจากสัญญาณราคาขาวเปลือกเจาในตลาดขณะนี้

เฉลี่ยท่ีตันละ 8,000 บาท ซึ่งตํ่ากวาราคารับจํานําท่ีกําหนดไวท่ีตันละ 1.5 หมื่นบาท ทําใหรายไดของชาวนามีโอกาส

ลดลงและหากประเมินภาวะการแขงขันในตลาดโลก ประกอบดวยแลวมีโอกาสท่ีขาวไทยจะลดลงอีก 

สาเหตุสําคัญท่ีทําใหราคาขาวตกตํ่าลงมาจาก การท่ีรัฐบาลไทยมีสต็อกขาวสูงถึง 17-18 ลานตันและมี

ความตองการระบายออก เพื่อนําเงินมาจายใหชาวนาท่ีรวมโครงการ ทําใหตลาดรับรูวามีซัพพลายสูง 

นอกจากนี้ คูแขงประเทศอ่ืน ไดแก เวียดนาม ผลผลิตกําลังจะออกสูตลาดและจําเปนตองเรงระบายขาว

ออกนอกประเทศ ทําใหทิศทางราคาขาวของเวียดนาม จะลดลงตํ่ากวา ตันละ 400 ดอลลาร และอาจเปนตัวฉุดราคา

ขาวไทยลงอีก หากตองมีการแขงขันกันขายในตลาดใดตลาดหนึง่รวมกัน 

"การคาขาวในตลาดโลกแตละปประมาณ 48-39 ลานตัน กอนหนานี้ไทยเปนรายใหญท่ีมีสวนแบงตลาด 1 

ใน 3 หรือประมาณ 10 ลานตัน แตหลังดําเนินนโยบายรับจํานําขาวทําใหราคาขาวไทยสูงขึ้นมาก จนตลาดรองรับ

ไมได หากตองการระบาย 17-18 ลานตันตองใชเวลานานและมีความเสี่ยงสูงท่ีราคาจะไมเปนไปอยางท่ีตองการ"นาย

ชูเกียรติ กลาว 

ท้ังนี้ หนวยงาน ท่ีเก่ียวของควรปรับวิธีการดูแลรายไดของชาวนาไมใหไดรับผลกระทบจากภาวะการ

แขงขันดานราคาท่ีกําลังจะเกิดขึ้น โดยเฉพาะขาวนาปรังท่ีผลผลิตกําลังจะออกสูตลาด ดวยการนําโครงการประกัน

รายไดกลับมาใช 

นายชาญชัย รักษธนานนท นายกกิตติมศักดิ์สมาคมโรงสีขาวไทย กลาววา ราคาขาวเปลือกเจาในตลาด

ขณะนี้เฉลี่ยท่ีตันละ 8,000 บาท ซึ่งถือวาเปนราคาปกติเมื่อเทียบกับภาวะตลาดท่ีพบวาความตองการซื้อไมไดมีสูง

มาก อยางไรก็ตาม มีขอสังเกตวาขณะนี้เปนชวงท่ีไมมีขาวออกสูตลาดแตราคากลับไมไดปรับเพิ่มขึ้นชี้ใหเห็นวา

ทิศทางราคาขาวจากนี้มีแนวโนมลดลงตอเนื่อง 

อยางไรก็ตาม ขาวนาปรังจะออกสูตลาดจริงในชวงเดือนมี.ค.-เม.ย. และชวงเดือนส.ค.-ก.ย. ปริมาณรวม 8-

9 ลานตันขาวเปลือก ผลผลิตนี้ชวงนี้มีความเสี่ยงท่ีจะตองเผชิญกับปญหาราคาขาวตกตํ่าจนกระทบตอรายไดของ

ชาวนา ขณะเดียวกันรัฐบาลรักษาการก็ไมนาจะมีความสามารถในการเขามาดูแลราคาขาวในตลาดไดจึงถือเปนความ

นาเปนหวงอยางยิ่ง 

"ตอนนี้ รัฐคงใชวิธีระบายขาวในสต็อกเพื่อนําเงินมาจายคาขาวใหชาวนา ซึ่งชวง 1 เดือนจากนี้ ถือเปน

ชวงเวลาเหมาะสมท่ีจะดําเนินการเพราะผลผลิตยังไมออกสูตลาด วิธีการระบายเห็นวาการเปดประมูลเปนการท่ัวไป

นาจะเหมาะสมท่ีสุดแตไมควรกําหนดปริมาณสูงสุด แตใหเอกชนเสนอซื้อตามความตองการ"นายชาญชัย กลาว 

คลังปวดหัวหาแหลงเงินจํานําขาว 

นายรังสรรค ศรีวรศาสตร ปลัดกระทรวงการคลัง กลาวยอมรับวากระทรวงการคลัง พยายามหาแหลงเงิน

ทุกชองทาง โดยเฉพาะการกูเงินจากธนาคาร โดยธนาคารตางๆ ตองการใหกู เพื่อชวยเหลือเกษตรกร ท่ีไดใบ

ประทวนไปนานแลวแตไมไดเงิน แตไมสามารถดําเนินการไดเพราะหากปลอยกู จะไดรับแรงกดดันจากกลุมผูชุมนุม 

และยังสรางกระแสถอนเงินฝาก 

อยางไรก็ตาม อีกดานหนึ่ง รัฐบาลไดพยายามผลักดันกระทรวงพาณิชย ใหเรงระบายขาว แมขายขาดทุนก็

ตองยอม ขณะท่ี สบน.เองก็ เรงหาเงินทุกแนวทาง แตยอมรับเมื่อถูกโจตีจากม็อบ กปปส.ทําใหขั้นตอนหาเงินติดขัด

ไปทุกทาง 

ท้ังนี้ ทาง สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ไดจัดประมูลวงเงินกูแลว 2 หมื่นลานบาท แตประสบ

ความลมเหลวสถาบันการเงินไมสนใจเขารวม จึงจะเชิญตัวแทนจากสถาบันการเงินมาหารือ เพื่อปรับเง่ือนไขการกู

เงินใหมีความจูงใจมากขึ้น เมื่อวันท่ี 3 ก.พ. ท่ีผานมา แตก็มีการเลื่อนการหารือออกไปกอนเนื่องจากทางธนาคารแจง
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ขอยกเลิกมาประชุมเนื่องจากความไมชัดเจนในขอกฎหมายเก่ียวกับการกูเงินครั้งนี้ยังเปนกังวลของท้ังฝงผูใหกูและผู

ท่ีจะขอกู 

"สบน.ไดแจงยกเลิกการประชุมผูบริหารของสถาบันการเงินในประเทศ เพื่อชี้แจงแผนการกูเงินท่ีจะ

นํามาใชจายในโครงการรับจํานําขาว โดยเปนการยกเลิกอยางกะทันหัน กอนเวลาท่ีจะประชุมเพียงไมก่ีชั่วโมงกอน

การประชุม" รายงานขาวกลาว 

ท้ังนี้ การประชุมดังกลาวเกิดขึ้นกอนท่ี สบน.จะดําเนินการเปดประมูลเงินกูเพื่อโครงการจํานําขาวเปนครั้ง

ท่ีสอง หลังจากเมื่อวันพฤหัสบดีท่ีผานมา ไดยกเลิกการประมูลเงินกูวงเงิน 2 หมื่นลานบาท เนื่องจากสถาบันการเงิน

สวนใหญไมสนใจเขารวมประมูล 

นางสาวจุฬารัตน สุธีธร ผูอํานวยการ สบน. กลาววา สบน.ไมไดมีการนัดประชุมรวมกับสถาบันการเงิน

ตามท่ีเปนขาวแตอยางใด 

ขณะท่ีแหลงขาวจาก ธนาคารพาณิชย กลาววา วานนี้ (3 ก.พ.) ธนาคารยังไมไดรับหนังสือเชิญรวมประมูล

เงินกูเพื่อใชในโครงการจํานําขาวรอบใหม ท่ี สบน.จะเปดประมูลวงเงิน 4 หมื่นลานบาท อยางไรก็ตาม ธนาคารตอง

พิจารณาขอกฎหมายอยางรอบคอบในการจะปลอยกูหรือไม 

นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ประธานกรรมการบริหารธนาคารกรุงไทย กลาววา บอรดกรุงไทย ไมไดรับการ

เสนอจากฝายจัดการ หรือ จากนายวรภัค ธันยาวงษ กรรมการผูจัดการใหญ ธนาคารกรุงไทย ในการปลอยกู 

โครงการรับจํานําขาวแตอยางใด ซึ่งกอนหนานี้นายวรภัคก็ไดปฏิเสธขาวไปแลว และคิดวาขาวท่ีออกมาในสังคม

ออนไลน เกิดจากผูท่ีไมประสงคดี ท่ีตองการใหเกิดความเขาใจผิด 

ในฐานะท่ีธนาคารกรุงไทยดําเนินธุรกิจ ทางฝายจัดการจะดําเนินการบนระเบียบและทําในสิ่งท่ีมีกฎหมาย

รองรับ เปนธรรมาภิบาล ซึ่งจะทําธุรกิจท่ีมีผลตอบแทนหรือประโยชนแกองคกร และผูมีสวนเก่ียวของ บนพื้นฐาน

ความรอบคอบ 

"บอรดจะพิจารณาเรื่องใดๆ ก็รอฝายจัดการเสนอมา แตในขณะนี้ไมมีเรื่องนี้ และในการประชุมบอรดวันท่ี 4 

ก.พ. นี้ ก็มีแตวาระประชุมตามปกติ" นายพยุงศักดิ์ กลาว 

ขณะท่ี สํานักขาวอิศรา รายงานวา ไดตรวจสอบพบวาลาสุดเมื่อวันท่ี 31 ม.ค. 2557 สํานักงานการตรวจ

เงินแผนดิน (สตง.) ไดทําหนังสือดวนท่ีสุด ท่ี ตผ 0012/0300 ถึงนายกิตติรัตน ณ ระนอง รองนายกฯและรมว.คลัง 

เรื่องการตรวจสอบโครงการรับจํานําขาวเปลือกของรัฐบาล โดยมีสาระสําคัญอยูท่ีการแจงเตือนให นายกิตติรัตน 

ปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัดเก่ียวกับการจัดหาแหลงเงินกูเพื่อนํามาใชในโครงการรับจํานําขาว 

"สตง. มีความหวงใยตอการดําเนินการใดๆ ของรัฐบาลและหนวยงานท่ีเก่ียวของกรณีปญหาการจายเงินรับ

จํานําขาวดังกลาวขางตน พิจารณาแลวมีความเห็นวา การจัดหาเงินทุนสําหรับโครงการรับจํานําขาวเปลือก (นาป) ป

การผลิต 2556/57 จากแหลงใดๆ ก็ตาม จะตองดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของ ไมขัดหรือ

แยงตอบัญญัติของรัฐธรรมนูญฯ ตลอดจนขั้นตอนการดําเนินงานท่ีกําหนดไวอยางถูกตองโดยเครงครัดและรอบคอบ 

เพราะหากการดําเนินการดังกลาวเขาสูการวินิจฉัยชี้ขาดโดยองคกรท่ีมีอํานาจหนาท่ีตามรัฐธรรมนูญแลวปรากฏวา

การดําเนินการไมถูกตอง ผูอนุมัติและผูท่ีเก่ียวของจะตองรับผิดชอบตอความเสียหายท่ีเกิดขึ้น" หนังสือ สตง.ระบ ุ

กอนหนานี้ เมื่อวันท่ี 30 ม.ค. ท่ีผานมา สตง. ยังไดทําหนังสือแจงถึง นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร รักษาการ

นายกรัฐมนตรี เพื่อขอใหทบทวนและยุติการโครงการรับจํานําขาวในฤดูกาลตอไป ภายหลังตรวจสอบพบปญหาใน

ขั้นตอนการดําเนินงานจํานวนมาก และทําใหรัฐบาลขาดทุนเปนจํานวนเงินหลายแสนลานบาทดวย 

ท่ีมา กรุงเทพธุรกิจออนไลน 
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สตง.แนะรัฐเลิกจํานําขาวหลังขาดทุนอวม 
น.ส.ประพีร อังกินันทน รองผูวาการตรวจเงินแผนดิน สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน หรือ สตง. ไดทํา

หนังสือถึงนายกรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 30 ม.ค.57 หลังจากไดเขาไปตรวจสอบโครงการรับจํานําขาวของรัฐบาล ต้ังแตฤดู

การผลิตป 48/49 และป 49/50 และการประกันราคาขาวของรัฐบาลประชาธิปตย เมื่อปการผลิต 52/53 และฤดูการ

ผลิตป 53/54 ตอเนื่องมาถึงการรับจํานําขาว ฤดูการผลิตป 54/55 ซึ่งกําหนดกรอบการใชเงินไมเกิน 500,000 ลาน

บาท 

จากการหารือกับสวนราชการตางๆ และรับขอมูลจากคณะอนุกรรมการปดบัญชี ยอมรับวา โครงการรับ

จํานําขาว มีความเสี่ยง และจุดออนในทุกขั้นตอน ต้ังแตการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ไปจนถึงการระบายขาว ทําใหเกิด

การสวมสิทธิ์ และทุจริตในทุกขั้นตอนของโครงการรับจํานําขาว และการประกันราคาขาว เพราะขึ้นทะเบียน

เกษตรกรไมถูกตอง เกินความจริง และไมสามารถตรวจสอบไดอยางท่ัวถึง 

ขณะท่ีเจาหนาท่ีองคการคลังสินคา หรือ อคส. และองคการตลาดเพื่อการเกษตร หรือ อตก. ไมสามารถ

ชวยเหลือเกษตรกรได โดยเฉพาะการหักคาความชื้น สิ่งปลอมปน ระหวางการจํานํา เมื่อเจาหนาท่ีไปประจําตามจุด 

และยังขาดความรู ประสบการณในการเก็บขาวในสตอกอยางแทจริง จนทําใหขาวเสื่อมคุณภาพ รวมถึงระบายขาวได

นอย และลาชา การทําสัญญาการซื้อขายขาวแบบรัฐตอรัฐ หรือจีทูจี กับจีน ไมมีขอเท็จจริงวา รัฐวิสาหกิจท้ังสอง 

ประเทศสามารถทําสัญญาซื้อขายขาวรวมกัน 

สวนขอมูลจากคณะอนุกรรมการปดบัญชี พบวาตัวเลขขาวสารคงเหลือในคลังสินคา ท้ังของ อคส. และ 

อตก. ไมครบถวน มีการแกไขขอมูลบอยครั้ง รวมท้ังยังปรับเพิ่มตัวเลขขาวสารคงเหลือ 27 มิ.ย.56 สูงขึ้น 2.98 ลาน

ตัน แตไมสามารถยืนยันความถูกตองได ซึ่ง สตง.ตรวจสอบแลวพบวาโครงการรับจํานําขาวของรัฐบาลในฤดูการผลิต

ป 54/55 และป 55/56 ณ วันท่ี 31 พ.ค. ผลขาดทุน 3.32 แสนลานบาท สูงกวาตัวเลขของคณะอนุกรรมการปดบัญชี 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งมียอดขาดทุน 2.2 แสนลานบาท อีกท้ังยังพบวาขาวในสตอกของรัฐบาล ณ วันท่ี 31 

พฤษภาคม 2556 ต้ังแตฤดูการผลิตป 54-56 มีจํานวน 13 ลานตัน ทําใหรัฐบาลตองแบกรับภาระงบประมาณ เงินตน 

และดอกเบี้ย จากโครงการรับจํานําขาว 

ดังนั้น สตง.จึงเสนอใหรัฐบาลตองยุติโครงการรับจํานําขาวในครั้งตอไป ดวยการหาแนวทางอ่ืนมา

ชวยเหลือเกษตรกรแทน เชน การสนับสนุนปจจัยการผลิต การชวยเหลือเฉพาะผูท่ีมีรายไดนอย 

นอกจากนี้ สตง.ยังไดทําหนังสือถึง นายกิตติรัตน ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการคลัง หลังจาก ครม. ไดมีมติเมื่อวันท่ี 27 มกราคม 2557 ใหปรับเพดานหนี้สาธารณะจาก 1.321 ลาน

ลานบาท ลดเหลือ 1.316 ลานลานบาท หลังจากท่ีรัฐบาลไดปรับกรอบเงินกูโครงการรับจํานําขาว จาก 2.7แสนลาน

บาท ลงมาเหลือ 1.3 แสนลานบาท เพื่อใหกระทรวงการคลังคํ้าประกัน และจัดหาเงินกูมาจายคืนใหกับชาวนา โดย 

สตง.มีความหวงใยตอการหาเงินจากการหาเงินจากแหลงตางๆ ของกระทรวงการคลัง และหนวยงานของรัฐ ซึ่ง

จายเงินจํานําขาวลาชา โดยกระทรวงการคลังตองทําตามกฎหมาย ไมขัดรัฐธรรมนูญ ไมเชนนั้น ผูลงนามอนุมัติตอง

รับผิดชอบตอความเสียหายท่ีเกิดขึ้น 

ท่ีมา กรุงเทพธุรกิจออนไลน 
 

ผูสงออกแนะรัฐเลิกขายขาวเกา 
นายเจริญ เหลาธรรมทัศน ประธานกรรมการ บริษัท อุทัยโปรดิวส จํากัด ในฐานะนายกสมาคมผูสงออก

ขาวไทย เปดเผยวา ราคาขาวไทยปรับลดลงตอเนื่องต้ังแตปลายป 2556 จึงเปนเรื่องยากท่ีการสงออกขาวในปนี้จะมี

ทิศทางการแขงขันท่ีดีขึ้น เพราะคูแขงสําคัญของไทยคือเวียดนาม จะมีขาวฤดูกาลใหมออกสูตลาดในเดือนก.พ.นี้ใน

ปริมาณมาก และมีทาทีจะปรับลดราคาเพื่อแขงขันกับขาวไทย โดยปจจุบันขาวเวียดนามราคาตันละ 380 ดอลลาร 

ตํ่ากวาขาวไทยประมาณ 50-60 ดอลลาร แตการท่ีเงินบาทออนคาการสงออกจึงยังไปไดดี 
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นอกจากนั้น ไทยยังมีอุปสรรคเรื่องสต็อกขาวของรัฐท่ีสูงถึง 15 ลานตันขาวสาร และตองเรงระบายเพื่อนํา

เงินไปใชหนี้เกษตรกร ซึ่งปญหานี้ท้ังคูแขงและผูนําเขาตางรับรู และนํามาเปนเง่ือนไขกดราคารับซื้อขาวไทย และ

บางประเทศยังมีความกังวลเรื่องขาวเกา จึงไมยอมเปดตลาดใหไทย เชนกรณีของประเทศอิรัก ซึ่งไทยเสียตลาดไป

ในปท่ีผานมา โดยอิรักหันไปนําเขาขาวจากอารเจนตินาและสหรัฐ ซึ่งมั่นใจไดวาเปนขาวใหมแมวาราคาจะสูงกวาขาว

ไทยก็ตาม 

"สถานการณขาวของไทยต้ังแตนี้ตอไปจะตองวางแผนรวมกันท้ังรัฐบาลและเอกชน เพื่อสรางความเชื่อมั่น 

ทวงตลาดเกาคืน และเรงระบายสต็อกดวยการสงออกเปนหลัก รัฐบาลควรประกาศวาในปนี้จะไมขายขาวเกา งดทํา

นาปรังโดยสิ้นเชิง และเลิกโครงการรับจํานําขาว ซึ่งการประกาศไมขายขาวเกาจะสงผลใหตลาดมั่นใจในคุณภาพขาว

ไทยมากขึ้น และขาวเกาท่ีมีอยูตองระบายเพื่อบริโภคในประเทศเปนหลัก" 

ท้ังนี้ การระบายขาวในสต็อกจะตองดําเนินการควบคูกับการงดทํานาปรังโดยสิ้นเชิง เพื่อตัดวงจรขาวเขาสู

โกดัง โดยเฉพาะขาวคุณภาพตํ่าท่ีไมสามารถแขงขันดานราคาได และรัฐตองชดเชยเกษตรกรในรูปแบบของการ

จายเงินโดยตรง เกษตรกรท่ียังปลูกขาวอยูจะไมไดรับการชวยเหลือจากภาครัฐ ขณะท่ีเกษตรกรท่ีปลูกขาวนาปจะ

ไดรับการสนับสนุนดานปจจัยการผลิตจากภาครัฐแทนการรับจํานําขาวทุกเมล็ด วิธีการนี้แมจะใชเวลาอยางนอย 3 ป

กวาท่ีขาวในสต็อกจะหมด แตเปนการเริ่มตนท่ีดี 

อยางไรก็ตาม รัฐบาลตองวางแผนเรื่องขาวอยางจริงจัง สวนการประชาสัมพันธเปนโครงการลดราคา เชน 

ธงฟา จะไมไดผลแนนอน สุดทายขาวจะเปนปญหาไมจบสิ้น และไทยจะตกอยูในสถานะเปนรอง ตลาดเปนของผูซื้อ 

แมในป 2556 ตัวเลขอยางเปนทางการไทยจะสงออกได 6.8-6.9 ลานตัน สูสีกับเวียดนาม แตในความเปนจริง

เวียดนามขายบารเตอรเทรดกับจีนกวา 1.5 ลานตันและไมไดลงบัญชีไว 

สําหรับการสงออกขาวไทยในป 2557 ซึ่งต้ังเปาไว 8 ลานตันนั้น โดยสวนตัวคิดวาไมเกิน 7.5 ลานตัน 

เพราะเวียดนามยังปรับลดราคาเพื่อแขงขันกับไทย แตหากไทยสามารถประมูลการรับซื้อขาวของตลาดอิรักซึ่งนําเขา

ปละ 7-8 แสนตันไดบาง การสงออกนาจะดีขึ้น สวนตลาดขาวอ่ืน เชน อินโดนีเซีย ฟลิปปนส มาเลเซีย ขณะนี้ประมูล

ซื้อจากเวียดนามไปหมดแลว 

"ตลาดท่ีอยากไดมากคือตลาดอิรักซึ่งเคยเปนของไทย แตการทวงคืนตลาดเปนเรื่องยาก รัฐบาลตอง

รวมมือดวย ตลาดนี้ตองขายขาวใหมท้ังหมด หากผูประกอบการรายใดไมใหความรวมมือ รัฐตองลงโทษขั้นสูงสุดคือ

แบล็กลิสต เพื่อใหเกิดความเชื่อมั่นและยอมรับ กอบกูภาพลักษณของขาวไทยไดเร็วขึ้น" 

ท่ีมา กรุงเทพธุรกิจออนไลน 
 

ไดเฉียดหมื่นลานจายชาวนา  
นายเจริญ  เหลาธรรมทัศน นายกสมาคมผูสงออกขาวไทย เปดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" วา จากท่ีสมาคม

ไดเจรจากับกระทรวงพาณิชยเพื่อขอซื้อขาวหอมมะลิท่ีเพิ่งเก็บเก่ียวในฤดูการผลิตใหม 2556/57 โดยตรงจากรัฐบาล

ไมตองจางโรงสีสีแปรสภาพขาวเปลือกเปนขาวสารสงเก็บเขาคลังกลาง ทําใหมีภาระคาขนขาว คาเชาคลังเอกชน 

และขาวอาจมีปญหาเสื่อมคุณภาพหากเก็บนานๆ ขณะท่ีผูสงออกจะจับคูโดยตรงกับโรงสีเพื่อสั่งสีแปร และปรับปรุง

คุณภาพตามท่ีผูสงออกตองการโดยจายเงินเพิ่มใหกับโรงสีในอัตราท่ีตกลงกัน 

ท้ังนี้โดยสรุปมีผูสงออกเขารวมโครงการดังกลาวกวา 20 ราย คิดเปนปริมาณขาวท่ีขอซื้อจากกระทรวง

พาณิชยท้ังสิ้นประมาณ 3.2 แสนตัน  ในราคาหนาคลัง (โรงสี) ท่ี 27.10 บาทตอกิโลกรัม หรือ 2.71 หมื่นบาทตอตัน 

แตหากรวมคากระสอบ คาปรับปรุงขาว 150-200 บาทตอตัน ท่ีผูสงออกตองจายใหโรงสี จะมีตนทุนท่ีประมาณ 29-

30 บาทตอกิโลกรัม หรือ 2.9-3.0 หมื่นบาทตอตัน รัฐจะขาดทุนตอตันประมาณ 5 พันบาท (คิดจากขาวเปลือกหอม

มะลิความชื้นไมเกิน 15% รัฐรับจํานํามาท่ีราคา 2 หมื่นบาท คิดเปนราคาขาวสาร 3.5  หมื่นบาทตอตัน) 
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"รัฐตองยอมขาดทุน เพราะหากขายตามตนทุนท่ีรับจํานํามาก็ไมมีใครซื้อ เพราะขณะนี้ราคาขาวหอมมะลิ

ในตลาดโลกไดลดลงมาเหลือเฉลี่ยท่ี 960-1,050 ดอลลารสหรัฐฯ ตอตัน (2.88-3.15 หมื่นบาทตอตัน คํานวณท่ี 30 

บาทตอดอลลารสหรัฐฯ) ประกอบกับคาเงินบาทท่ีออนคาลงในขณะนี้ทําใหการแขงขันสงออกทําไดดีขึ้น แตเราก็กําไร

ไมมาก โดยตลาดท่ีนิยมบริโภคขาวหอมมะลิใหม และเปนตลาดท่ีเราสงออกขณะนี้ ไดแก สหรัฐอเมริกา จีน เปนตน" 

นายเจริญ กลาวและวา 

จากการขายขาวสารหอมมะลิโดยตรงแกผูสงออกครั้งนี้จํานวน 3.2 แสนตันจะทําใหรัฐมีรายไดเกือบหมื่น

ลานบาท (ประมาณ 8.67 พันลานบาท) ซึ่งรัฐบาลสามารถนําไปจายหนี้ท่ีติดคางเงินรับจํานําขาวชาวนาไดอีกจํานวน

หนึ่ง อยางไรก็ดีจากไทยมีปญหาทางการเมืองท่ีเริ่มวิกฤติขึ้นทุกขณะ ลาสุดมีผลทําใหลูกคาบางสวนชะลอการรับ

มอบสินคาเพื่อรอดูสถานการณ จากท่ีสวนใหญสัญญาการสงมอบจะทําใหแลวเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธนี้ ซึ่งใน

เรื่องนี้ทางสมาคมไดทําหนังสือถึงกระทรวงพาณิชยเพื่อใหผูสงออกสามารถขยายเวลารับสินคาไดนานขึ้น 

ขณะท่ีนายสุเมธ  เหลาโมราพร กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท ซี.พี.อินเตอรเทรด จํากัด  เปดเผยวา ซีพี

เปน 1 ในบริษัทท่ีเขารวมโครงการซื้อขาวหอมมะลิตรงจากรัฐบาลประมาณ 5 หมื่นตัน โดยเริ่มทยอยสงมอบสินคา

ใหกับลูกคาแลวต้ังแตเดือนพฤศจิกายนท่ีผานมา ซึ่งจากนี้จะทยอยสงมอบไปเรื่อยๆ โดยตองนําใบขนสินคาขาออก

สงเปนหลักฐานใหกระทรวงพาณิชย เพราะเปนขาวเพื่อการสงออกเปนการเฉพาะ ไมใชนํามาจําหนายในประเทศ ถือ

เปนโครงการท่ีดีท่ีชวยรัฐบาลลดตนทุน และระบายขาวไดเร็วขึ้น 

"ปหนึ่งๆ ไทยเราผลิตขาวหอมมะลิไดประมาณ 3 ลานตันขาวสาร สงออกประมาณ 2 ลานตัน บริโภค

ภายในประเทศประมาณ 1 ลานตัน ครั้งนี้ถือเปนครั้งท่ี 2 ท่ีทางสมาคมเสนอขอซื้อขาวโดยตรงจากรัฐบาล จากครั้ง

แรกก็จับคูกับโรงสีไปรวม 3 แสนตัน สวนขาวชนิดอ่ืน เชน ขาวขาวกับขาวนึ่ง เราก็เคยคุยกับกระทรวงพาณิชยอยาก

ใหมีการซื้อขายในลักษณะเดียวกันแตเนื่องจากสเปกการรับขาวยังไมคอยชัดเจนในสวนนี้จึงยังไมเกิดขึ้น 

ดานแหลงขาวจากกรมการคาตางประเทศ (คต.) เปดเผยวา ในชวงตนเดือนกุมภาพันธนี้ กระทรวง

พาณิชยจะเปดประมูลขายขาวในสตอกเปนการท่ัวไปใหผูประกอบการ แตยังไมไดกําหนดชนิดและปริมาณ โดย

เปาหมายจะยังอยูท่ีท้ังป 5 แสน-1 ลานตัน ท้ังนี้ยอมรับวาตองเรงใหมีการระบายดวยวิธีการประมูลท่ัวไปมากขึ้น

เนื่องจากการระบายขาวแบบรัฐตอรัฐ หรือจีทูจีรอบใหมไมสามารถทําไดเพราะผลการสืบสวนของคณะกรรมการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ระบุวาการระบายขาวของกรมไมโปรงใสทําใหตองหยุดการ

ระบายขาวดวยวิธีการดังกลาวไวกอน 

ดานนางสาวกอบสุข เอ่ียมสุรีย นายกกิตติมศักดิ์สมาคมผูสงออกขาวไทย  กลาววา การท่ีรัฐบาลเตรียมจะ

เปดประมูลเปนการท่ัวไปเพื่อระบายขาวในโกดังนั้นเปนสิ่งท่ีควรทําอยางตอเนื่องมาต้ังแตแรกเพื่อระบายขาวท่ีมีอยู

จํานวนมากในคลัง แตท่ีผานมารัฐบาลไมไดเปดประมูลตอเนื่องและมีความกังวลวาจะไมไดราคาสูงตามท่ีกําหนดไว 

ประกอบกับเอกชนก็มีความกังวลเก่ียวกับความโปรงใสในวิธีการประมูลจึงทําใหการระบายขาวดวยวิธีการดังกลาว

ไมไดรับความสนใจจากเอกชนมากนักแตขณะนี้เนื่องจากการระบายขาวแบบรัฐตอรัฐ หรือจีทูจีในล็อตใหมไมสามารถ

ทําได เนื่องจากเปนรัฐบาลรักษาการเกรงจะผิดรัฐธรรมนูญ สงผลใหขาวในโกดังมีปริมาณมากขึ้นเพราะการรับจํานํา

ขาวก็ยังดําเนินการตอเนื่อง 

ขณะท่ีนายชูเกียรติ  โอภาสวงศ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมผูสงออกขาว กลาววาขณะนี้ราคาขาวไทย

สามารถแขงขันได โดยขาวขาว(5%)ของไทยอยูท่ี 405-410 ดอลลารสหรัฐฯตอตัน สวนของเวียดนาม 410-415 

ดอลลารสหรัฐฯ ตอตัน 

ท่ีมา หนังสือพิมพฐานเศรษฐกิจ 
 

พาณิชยยันม.ค.รัฐระบายขาวได 8.6 แสนตัน 
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นายนิวัฒนธํารงค บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย ชี้แจง 

ตอกรณีท่ีรัฐบาลถูกโจมตีในเรื่องของการะบายขาว  

วาท่ีผานมาแมจะเปนรัฐบาลรักษาการ ทางกระทรวงพาณิชยก็ไดระบายขาวตามโครงการรับจํานําขาว

อยางตอเนื่อง โดยชวงเดือนมกราคมนี้ สามารถระบายขาวได ประมาณ 8.6 แสนตัน ซึ่งเปนการขายใหกับ

ภาคเอกชนในตางประเทศ สงมอบภายใน 6 เดือน พรอมยืนยัน ท่ีผานมารัฐบาลไดพยายามระบายขาวในทุกรูปแบบ

ปละ 7-9 ลานตัน แตหลังจากการประกาศยุบสภา ยอมรับวามีอุปสรรค ตาม กฎหมายรัฐธรรมนูญ มาตรา 181 วรรค 

3 วาดวยรัฐบาลไมสามารถทําสัญญาท่ีผูกพันกับรัฐบาลชุดตอไปได ท้ังนี้ ภายใน 2 วัน จะมีความชัดเจนวา ทาง

รัฐวิสาหกิจจีนเปยตาฮวง จะยกเลิกการซื้อขายแบบจีทูจี กับรัฐบาลไทย จํานวนหนึ่งลานตันหรือไม เนื่องจาก

รัฐวิสาหกิจ ไมมีความมั่นใจหลังจากท่ี คณะกรรมการการเลือกต้ังป.ป.ช.ไดต้ังคณะกรรมการไตสวนโครงการนี ้

อยางไรก็ตาม ยืนยันวา การซื้อขายขาวพรอมกันท้ัง 17.8 ลานตัน ไมสามารถทําได เนื่องจากปริมาณการ

จํานําขาวของไทยมีอยูเกินครึ่งของความตองการในตลาดโลก อีกท้ังยังมีประเทศสงออกขาวรายอ่ืนอีก ซึ่งการจะ

ระบายใหหมดทําไดยากเพราะตลาดมีความตองการท่ีจํากัด หรือประมาณ 35 ลานตันและยังจะทําใหราคาตกตํ่า แต

กระทรวงพาณิชยจะเดินหนาทําการระบายขาวอยางเต็มท่ี รวมถึงการดําเนินโครงการับจํานําขาวตามปกติ จนถึงสิ้น

เดือนกุมภาพันธนี้ 

ท่ีมา กรุงเทพธุรกิจออนไลน 
 

'นิวัฒนธํารง'เคาะขายขาวเอกชน 7 ราย 
นายนิวัฒนธํารง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย เปดเผยวา คณะอนุกรรมการ

พิจารณาระบายขาวไดเสนอใหขายขาวปริมาณรวม 8 แสนตันใหเอกชนผูสงออก 7 ราย เปนขสวหลายชนิดรวมกัน 

กําหนดสงมอบภายใน 2-3 เดือน ซึ่งเปนการระบายใหเอกชนนําคําสั่งซื้อจากตางประเทศมาเสนอขอซื้อขาวรัฐบาล 

และอนุกรรมการไดพิจารณาดานราคาท่ีเอกชยื่นซองเขามารวมถึงมีการตอรองราคาแลวเบื้องตนเปนราคาท่ี

เหมาะสม แตไมสามารถเปดเผยได 

สวนแผนระบายขาวของรัฐบาลจากนี้ จะเดินหนาขายขาวแบบรัฐตอรัฐ (จีทูจี) แตใหอยูภายใตเง่ือนไขวา

เปนการขายท่ีรัฐบาลใหมสามารถนําสัญญามาทบทวนได ซึ่งผูซื้อยินดีรับขอเสนอนี้เพราะมีความตองการซื้อยาวจาก

ไทย ทําใหการเจรจาขายจีทูจีจากนี้จะมีลักษณะการซื้อขายและสงมอบในระยะเวลาสั้น ประมาณ 2-3เดือน ขณะนี้

กําลังเจรจากับรัฐบาลตางประเทศหลายราย 

นายนิวัฒนธํารง กลาวอีกวา สวนการเดินหนาขายขาวใหรัฐบาลมณฑลเฮยหลงเจียง ผานบริษัท เปยตา

หวง ปริมาณ 1.2 ลานตัน ขณะนี้คงตองชะลอไวกอน เพราะตามคํากลาวหาของ คณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริจแหงชาติ (ปปช.) ท่ีระบุวาการซื้อขายขาวแบบรัฐตอรัฐตองกระทํากับรัฐบาลกลางเทานั้น จึงทํา

ใหฝายปฎิบัติงานกําลังรอความชัดเจนวาการขายขาวลอตนี้ซึ่งทํากับรัฐบาลของมณฑล สามารถทําไดหรือไม โดย

ความคืบหนาการเจรจาลาสุดยังอยูในขั้นการกําหนดราคาขายราคาและวิธีการสงมอบ 

"การขายใหเอกชน 7 รายคิดวาไมนาจะมีปญหาเพราะสงมอบกันภายใน 2-3เดือน แตก็กําหนดในสัญญาวา 

เม่ือรัฐบาลใหมเขามาก็สามารถนําสัญญานี้มาทบทวนได ซึ่งเอกชนก็ยอมรับและเง่ือนไขนี้ก็จะระบุในสัญญาการซื้อ

ขาวจากสตอกรัฐทุกสัญญาจากนี้ จนกวาจะมีรัฐบาลใหมสวนการขายขาวใหรัฐบาลจีน ใหต้ังเปนขอควรระวังไวกอน

วาจะตองขายใหรัฐบาลกลางเทานั้นใชหรือไม" นายนิวัฒนธํารง กลาว 

สวนการประชุมอนุกรรมการกํากับดูแลโครงการรับจํานําขาว ในวันนี้ ท่ีประชุมพิจารณาการยืดอายุ

ใบรับรองเกษตรกรวาควรมีการขยายเวลาใหมากกวา 60 วันสําหรับการจํานําในยุงฉาง เพื่อใหเกษตรกรสามารถเขา

รวมโครงการรับจํานําไดทันเพราะจะไมมีการขยายเวลาโครงการรับจํานําขาวเปลือกนาป 2556/57 (ครั้งท่ี1) ออกไป 

ท่ีมา กรุงเทพธุรกิจออนไลน 
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ณรงคชัยคาดทุกแบงกกลัวไมปลอยกูขาว  
นายณรงคชัย อัครเศรณี ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน (บลจ.) เอ็มเอฟซี และ

กรรมการนโยบายการเงิน เปดเผยวา จากการประเมินเชื่อวาจะไมมีธนาคารพาณิชยและประชาชนสนใจจะซื้อ

พันธบัตรท่ีกระทรวงการคลังจะประมูลเพื่อนําเงินกูไปใชในโครงการรับจํานําขาว เพราะประเมินวามีความเสี่ยงสูงท่ี

อาจไมไดผลตอบแทน หรืออาจไมสามารถถอนหนวยลงทุนได เพราะติดขัดประเด็นอํานาจรัฐบาลรักษาการ 

ดานสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ไดเชิญตัวแทนผูบริหารธนาคารพาณิชยเขาชี้แจง โดยจะปรับ

เกณฑเพื่อจูงใจใหธนาคารพาณิชยเขารวมประมูลเงินกู 1.3 แสนลานบาท ในวันท่ี 3 ก.พ.นี้ โดยมีรายงานวาหาก

ธนาคารไมเขารวมประมูลเพราะวิตกกังวลในแงกฎหมายและการถอนเงินจะกูเงินจากธนาคารตางประเทศและ

ธนาคารรัฐ 

นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล อดีต รมว.คลัง กลาววา ถึงวันนี้รัฐบาลควรตรวจนับสตอกครั้งใหญท่ัว

ประเทศ และตองทําวันเดียวกันเพื่อปองกันยายขาวไปนับซ้ํา หากขาวหายจะตองฟองท้ังคดีอาญาและคดีแพง หาก

มูลคาสตอกตํ่าลงก็ตองยอมรับผลขาดทุนท่ีเกิดขึ้น 

นอกจากนี้ ควรเรงขายขาวโดยวิธีเปดประมูลล็อตใหญเปนการท่ัวไป เปนการขายแบบยกล็อต เพื่อใหได

เงินมาจายชาวนาเร็วท่ีสุด ไมใชขายแบบกะปริบกะปรอยเชนทุกวันนี้ 

ร.อ.จิตร ศิรธรานนท ประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นท่ีภาคกลาง หอการคาไทย กลาววา 

ในขณะนี้ชาวนาท่ีปลูกขาวในพื้นท่ีภาคกลาง กําลังไดรับผลกระทบอยางมากจากการท่ีไมไดรับเงินคาจํานําขาว ทําให

เกิดการประทวงและปดถนน ดังนั้น สิ่งสําคัญมากสุดคือ ภาครัฐตองหยุดนโยบายรับจํานําขาว และหันมาใชนโยบาย

เพื่อสงเสริมใหชาวนามุงปลูกขาวท่ีมีคุณภาพดีสุด แนะนําวิธีการลดตนทุน พัฒนาการปลูกขาวอยางตอเนื่องเพื่อให

ไดขาวท่ีมีคุณภาพ 

ท่ีมา กรุงเทพธุรกิจออนไลน 
 

ผูวาฯ ธปท.แนะรัฐบาลยอมขาดทุนเรงขายขาวหาเงินใชหนี้ชาวนา 
นายประสาร ไตรรัตนวรกุล ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย(ธปท.) กลาววา ความลาชาจากการจายเงิน

ใหแกชาวนาท่ีนําขาวมาเขาโครงการรับจํานําจะมีผลกระทบพอสมควรตอการอุปโภคบริโภคภาคครัวเรือน เนื่องจาก

วงเงิน 1.3 แสนลานบาทถือเปนวงเงินคอนขางสูง และเงินจํานวนนี้เปนท่ีคาดหวังของชาวนาท่ีมีความจําเปนตองนํา

เงินมาจับจายใชสอยในชีวิตประจําวัน 

"วงเงินคอนขางสูง 1.3 แสนลานบาท เปนท่ีคาดหวังของชาวนาท่ีรายไดไมสูง เพราะมีความจําเปนตองใช

จาย มีตัวคูณ มีลูกโซทางเศรษฐกิจคอนขางสูง พอไมไดเงินเราจะเห็นทันทีวาปฏิกิริยาลูกโซจะหายไปดวย มี

ผลกระทบดานอุปโภค-บริโภค การใชจายในชนบทหลายๆ ท่ีแนนอน" ผูวาฯ ธปท.ระบ ุ

พรอมเห็นวา ทางแกท่ีดีท่ีสุดในขณะนี้คือรัฐบาลควรเรงขายขาวใหไดเงินมาเพื่อใชหนี้ใหแกชาวนาท่ีนํา

ขาวมาจํานําไว เพราะแมการขายขาวอาจจําเปนตองยอมขาดทุนบาง แตสิ่งท่ีตองคํานึงถึงกอนในขณะนี้คือปญหา

สภาพคลอง ซึ่งหากเปรียบเทียบกับการดําเนินธุรกิจแลว เมื่อธุรกิจขาดสภาพคลองก็จะตองขายสินทรัพยท่ีมีอยู 

เพื่อใหมีเงินไปชําระหนี้แกเจาหนี้ ดังนั้นในกรณีของรัฐบาลกับชาวนาก็เชนเดียวกัน 

"ถามองในมุมการบริหารธุรกิจ วิธีแกท่ีดีสุด คือการพยายามขายขาวออก เอาขาวแปลงเงินสดใชคืนเจาของ

ขาวไป แมจะประสบการขาดทุนบาง แตเรากําลังพูดถึงเรื่องสภาพคลอง ธุรกิจเอกชนในอดีตเคยประสบปญหาเวลา

เงินหมุนเวียนไมเพียงพอ จําเปนตองขายทรัพยสิน แมจะขายไดราคาท่ีไมสูงนักแตจําเปน เพื่อเอาชีวิตรอด เอาเงินสด

มาใชเจาหนี้ กรณีนี้ชาวนาก็คือเจาหนี้" ผูวาฯ ธปท.กลาว 

สวนกรณีท่ีกระทรวงการคลังสงหนังสือเชิญใหธนาคารท้ังของรัฐและเอกชนรวมประมูลเพื่อปลอยสินเชื่อ

สําหรับโครงการจํานําขาว แตพบวาไมไดรับความสนใจจากธนาคารรายใดนั้น ผูวาฯ ธปท. มองวา แตละธนาคาร
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อาจจะมีขอติดขัดในทางกฎหมาย ซึ่งแตละธนาคารก็จะมีมุมมองและความเสี่ยงทางกฎหมายท่ีแตกตางกันไป ท้ังนี้ 

ธปท.คงไมเขาไปดูแลในเรื่องนี้ เพราะเชื่อวาธนาคารพาณิชยจะมีความสามารถในการพิจารณาและตัดสินใจเอง 

ท่ีมา สํานักขาวอินโฟเควสท (IQ) 
 

ทีดีอารไอแนะรัฐเทขายขาวใชหนี้ชาวนา 
ดร.สมเกียรติ ต้ังกิจวานิชย ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอารไอ) กลาวถึงโครงการ

รับจํานําขาววา เปนโครงการท่ีลมละลายต้ังแตเริ่มโครงการ เพราะรัฐบาลรับซื้อแพงแตกลับขายถูก ขณะเดียวกันแม

รัฐบาลจะนําขาวบางสวนไปขายเพื่อสรางรายไดแตมักจะมีปญหาขาดทุนตลอด โดยเชื่อวาจุดท่ีรัฐบาลรับซื้อกับจุดท่ี

รัฐบาลขายขาวเปนจุดท่ีมีทุจริตคอรัปชั่นมากท่ีสุด ทําใหเงินท่ีไดมานอยกวาท่ีควรจะเปน 

ขณะเดียวกันเมื่อยอนกลับไปดูโครงการนี้พบวาต้ังแตเริ่มโครงการไมมีการทําบัญชีโครงการอยางเปน

ระบบ และหากทําบัญชีอยางเปนรูปธรรมพบวา รัฐบาลมีภาระท่ีตองจายเงินใหชาวนาถึง 124,000 ลานบาท และคาด

วาในปนี้รัฐบาลจะขายขาวไดเพียง10,000-15,000 ลานบาท นั่นหมายถึง รัฐบาลยังขาดเงินท่ีจะมาจายชาวนาอีกนับ

แสนลานบาท โดยรัฐบาลเตรียมหาเงินจากแหลงตางๆ มาหมุนเพื่อใหเกิดสภาพคลอง หรือการชะลอการขอกูเงินของ

รัฐวิสาหกิจ เพื่อเปดทางให ธ.ก.ส.มีเม็ดเงินไปกูซึ่งพอจะทําใหหนี้โดยรวมของรัฐบาลไมใหญจนเกินไป 

ประธานทีดีอารไอยังกลาวอีกวา ปญหาจริงๆของโครงการรับจํานําขาวมีมากกวาเรื่องการขาดสภาพคลอง 

ซึ่งถาหากทําบัญชีแลวยอนกลับไปดูผลการดําเนินการท่ีผานมาตลอดฤดูกาลป 2554-2556 รัฐบาลไดซื้อขาวจาก

ชาวนาโดยจายเงินไปแลวจํานวน 700,000 ลานบาท แตขายขาวไดเพียง 150,000 ลานบาท ซึ่งยังขาดเงิน 500,000 

กวาลานบาท โดยในสวนนี้รัฐบาลตองไปกูเพื่อมาถมสวนตางท่ีขาดไปและเปนการกูจนเต็มวงเงินจนไมสามารถทําได

อีก ซึ่งการดําเนนิการในระยะ 2 ปท่ีผานมา พบวาโครงการนี้มีรายจายมหาศาล แตกลับสวนทางกับรายรับท่ีมีไมมาก 

รวมท้ังยังกอใหเกิดผลเสียตอเศรษฐกิจไทย ไลเรียงต้ังแตการใชงบประมาณมหาศาล การทําลายตลาดขาวจากการท่ี

รัฐบาลกลายเปนผูผูกขาดการซื้อ-ขายขาว จนทําใหตลาดการสงออกขาวไทยเสียหายไปดวย และท่ีสําคัญโครงการนี้

ไมสามารถชวยชาวนาไดอยางยั่งยืน 

ขณะท่ีศ.ดร.อัมมาร สยามวาลานักวิชาการเกียรติคุณทีดีอารไอระบุวาโครงการรับจํานําขาวเปนการ

คอรัปชั่นแบบมีใบเสร็จและเปนกระบวนการคอรัปชั่นท่ีใหญมาก โดยเฉพาะในกระบวนการขายขาวในราคาท่ีตํ่ากวา

ราคาตลาดและมีการออกใบเสร็จการขายโดยรัฐบาลซึ่งโครงการนี้ถือเปนหนึ่งในนโยบายประชานิยม(populism)ของ

พรรคการเมืองท่ีใชหาเสียงเพื่อหวังผลคะแนนเสียงประชาชนในระยะสั้นแตสงผลกระทบตอเศรษฐกิจในระยะยาว 

โดยขณะนี้รัฐบาลตกอยูในภาวะตันในทุกๆดานท้ังกฎหมายเลือกต้ังและไมมีเงินท่ีจะมาจายหนี้แกชาวนาหรือเรียกวา

เขาตาจนแตไมไดหมายความวารัฐบาลจะอยูในภาวะลมละลาย เนื่องจากรัฐบาลมีขาวท่ีขายไมออกซึ่งถือวาเปน

ทรัพยสินมหาศาลในระยะสั้นท่ีสามารถนํามาแปลงเปนเงินได แตหากปลอยท้ิงไวในระยะยาวรัฐบาลอาจลมละลายได

เพราะขาวท่ีเก็บในโกดังนานๆก็จะเสื่อมคุณภาพทางออกท่ีรัฐบาลสามารถทําไดในขณะนี้คือการนําขาวออกมาขาย

เปนอีกหนทางท่ีรัฐบาลจะมีเงินสดมาจายหนี้สินใหชาวนาในขณะนี้ 

นอกจากทางออกในการเทขายขาวแลว ดร.อัมมาร ยังระบุอีกวา หากคนของรัฐบาลยอมคายเงินคอรัปชั่นท่ี

ดึงไปจากกระบวนการขายขาวจํานวนหลายหมื่นลานบาท เชื่อวารัฐบาลจะมีเงินสมทบอีกกอนท่ีสามารถนํามาจายหนี้

แกชาวนาไดและสิ่งท่ีรัฐบาลตองทําในเวลานี้คือควรยกเลิกโครงการรับจํานําขาวแลวกลับไปสูระบบเดิมซึ่งจะชวยลด

กระบวนการคอรัปชั่น ไมเชนนั้นอาจนํามาซึ่งความหายนะได 

สอดคลองกับความคิดเห็นของรศ.ดร.นิพนธ พัวพงศกรนักวิชาการเกียรติคุณ ทีดีอารไอท่ีระบุวา หาก

รัฐบาลยังยืนกรานท่ีจะดําเนินโครงการรับจํานําขาวอีกสถานะในการสงออกขาวของประเทศไทยจะตกตํ่าหนําซ้ํายัง

เปนการกรุยทางใหเวียดนามและอินเดียครองแชมปในการสงออกขาวในตลาดโลกดวยขณะท่ีผูสงออกขาวของไทย
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เริ่มผันตัวไปทําธุรกิจในตางประเทศบางแลว สวนผลกระทบในประเทศท่ีกําลังประสบปญหาในขณะนี้ คือชาวนายัง

ไมไดเงิน ราคาขาวตก แสดงใหเห็นถึงปญหาการบริหารจัดการอยางไมมีระบบของรัฐบาล 

สวนทางออกอีกทางของรัฐบาลในการหาเงินมาจายหนี้สินนั้นดร.นิพนธเห็นดวยกับแนวคิดของผูนํา

เกษตรกรใน จ.พิจิตร นั่นคือ การใหชาวนานําใบประทวนขาวท่ีองคการคลังสินคา(อคส.)ออกใหเกษตรกรในโครงการ

รับจํานําขาวเพื่อใหนําไปยื่นรับเงินจากธ.ก.ส. ไปขอกูเงินจากสถาบันการเงินอ่ืน ท้ังนี้รัฐบาลตองไปขอรองสถาบัน

การเงินใหเขามาชวยเหลือ ซึ่งจะเปนอีกวิธีท่ีไมถือวาผิดกฎหมายเลือกต้ังและกฎหมายรัฐธรรมนูญ เนื่องจากขณะนี้

รัฐบาลกําลังอยูในสถานะรัฐบาลรักษาการณ  

อยางไรก็ตาม นักวิชาการทีดีอารไอเห็นตรงกันวา แมวาเหตุการณครั้งนี้จะเปนครั้งแรกในประวัติศาสตร

ไทยท่ีชาวนาไมไดรับเงินจากการขายขาวใหรัฐบาล แตสิ่งนี้คือบทเรียนราคาแพงท่ีจะทําใหรัฐบาลชุดตอๆไป ท่ีจะเขา

มาบริหารประเทศตระหนักถึงหนทางท่ีจะนําไปสูการพัฒนาตลาดการสงออกขาวท่ีมีคุณภาพโดยการชวยเหลืออาชีพ

ชาวนาไดอยางยั่งยืนและจริงจัง ดวยการทําใหชาวนาสามารถเพิ่มผลผลิตตอไรไดดีและมีคุณภาพ ทําใหขายไดราคา

ดีตามกลไกของตลาดท่ีมีอยูนั่นคือรัฐบาลตองพัฒนาการเพิ่มผลผลิตขาว ดวยโครงการวิจัยและการพัฒนาเมล็ดพันธุ

ขาวไทยซึ่งเชื่อวาจะทําใหขาวไทยกลับมาผงาดอีกครั้งกับการสงออกขาวในเวทีระดับโลก 

ท่ีมา กรุงเทพธุรกิจออนไลน 
 

แบงกเมินปลอยกูขาวใหรัฐบาล  
เมื่อวันท่ี 28 ม.ค.ท่ีผานมา กระทรวงการคลังมีการสงหนังสือชี้ชวนธนาคารพาณิชย 34 แหงมารวมประมูล

เงินกูกอนแรก 2 หมื่นลานบาท เพื่อใชในโครงการรับจํานําขาวเปลือก โดยมีเนื้อหาอางอิงถึงมติคณะรัฐมนตรีท่ีวา

ดวยการกูเงินในโครงการจํานําขาว พรอมระบุถึงวงเงินกูในรอบแรกนี้ 2 หมื่นลานบาทและเปดใหแตละธนาคารเขา

รวมประมูลขั้นตํ่าไมเกิน 1,000 ลานบาท ระยะเวลากูยืม 15 เดือน เริ่มเบิกเงินกูวันท่ี 4 ก.พ.2557 โดยมี

กระทรวงการคลังจะเปนผูคํ้าประกันท้ังเงินกูและอัตราดอกเบี้ย 

แหลงขาวจากธนาคารพาณิชย กลาววา จากการพูดคุยกับธนาคารหลายแหงเชื่อวาไมนาจะมีธนาคารใดท่ี

เขายื่นประมูลวงเงินกู 2 หมื่นลานบาท จากกระทรวงการคลังท่ีจะนําไปใชในโครงการจํานําขาว เนื่องจากขณะนี้ไมมี

ธนาคารใดกลาเสี่ยงท่ีจะปลอยกูในโครงการท่ียังไมมีความชัดเจนดานกฎหมาย 

ปติ ตัณฑเกษม ประธานเจาหนาท่ีบริหารลูกคาธุรกิจ ธนาคารทหารไทย เปดเผยวา ธนาคารไมไดเขารวม

เสนอดอกเบี้ยเพื่อยื่นประมูลเงินกูวงเงิน 2 หมื่นลานบาท ท่ีกระทรวงการคลังคํ้าประกันเพื่อนําไปใชจายในโครงการ

จํานําขาว ในรอบแรกนี้ เนื่องจากยังมีประเด็นความเสี่ยงทางขอกฎหมายท่ีไมชัดเจน ซึ่งตองสงใหคณะกรรมการ

พิจารณาความเสี่ยงตราวจสอบกอน ทําใหยื่นเรื่องไมทันในเวลา 10.00 น. ตามท่ีทางการกําหนดไว 

อยางไรก็ดี ธนาคารยังไมสามารถตอบไดวาในการเปดประมูลรอบถัดไปธนาคารจะเขารวมหรือไม แตจะมี

การพิจารณาตามเง่ือนไข ความเสี่ยง สภาพคลองและผลตอบแทน ตามเกณฑปกติ 

พยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ในฐานะกรรมการธนาคาร และประธานกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงไทย เปดเผย

วา ท่ีประชุมคณะกรรมการของธนาคารยังไมมีการพิจารณาปลอยกูในโครงการดังกลาว โดยกอนหนานี้ธนาคารไดมี

การยืนยันผานสื่อไปแลววาธนาคารไมไดปลอยกูใหกับรัฐบาลในโครงการนี้ และคณะกรรมการธนาคารไมเคย

พิจารณาการอนุมัติเงินกูตามขาวลือนี้ ตลอดจนรัฐบาลไมเคยขอความรวมมือจากธนาคารใหพิจารณาเงินกูจํานวน

ดังกลาว อยากไมอยากใหลูกคาเชื่อขาวลือท่ีออกมาตามโซเชียลมีเดีย 

ธีรนันท ศรีหงส กรรมการผูจัดการ ธนาคารกสิกรไทย กลาวเพียงสั้นๆวา ธนาคารไมไดเขารวมประมูล

สินเชื่อเพื่อนําไปใชจํานําขาวตามหนังสือชี้ชวนของกระทรวงการคลังในรอบแรกนี้ 

ขณะท่ี  โฆสิต ปนเปยมรัษฎ ประธานกรรมการบริหารธนาคารกรุงไทย เลี่ยงท่ีจะตอบคําถามของผูสื่อขาว

ในการปลอยกูในโครงการจํานําขาว 
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มนัส แจมเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะคณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ

การเกษตรหรือ ธ.ก.ส. กลาววา คณะกรรมการยังไมเคยมีการประชุมอนุมติใหธนาคารกูเงินจํานําขาวรอบใหม และ

ยังไมมีกําหนดวาจะประชุมเรื่องนี้หรือไม เนื่องจากสหภาพพนักงานของธนาคารคัดคานการนําเงินของธนาคารไป

จายคาจํานําขาว ทําใหตองชะลอพิจารณาเรื่องดังกลาว 

ท้ังนี้ คณะกรรมการของธ.ก.ส. มีทนุศักดิ์ เล็กอุทัย รักษาการ รมช.คลัง เปนประธานธนาคาร ซึ่งมีปญหา

วาสามารถอนุมัติเงินกูดังกลาวไดหรือไม นอกจากนี้ยังถูกสหภาพพนักงานของ ธ.ก.ส. ตอตานยังหนักไมใหใชเงิน

ของธนาคารไปจายจํานําขาวเพิ่มจากมติ ครม. เดิม คือ ไมเกิน 5 แสนลานบาท หากจะใหจายเพิ่มกระทรวงการคลัง

จะตองเปนผูหาเงินมาใหไมใชใหธนาคารกูเพิ่ม 

ยรรงยง พวงราช รักษาการ รมช.พาณิชยกลาววา ท่ีไมสามารถกูเงินจากธนาคารของรัฐได เพราะติดท่ี

พนักงานของธนาคารรัฐ เชน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) หรือธนาคารออมสิน คัดคาน

ไมยอมใหธนาคารปลอยกูเพราะบุคคลเหลานี้เห็นแกตัว มองถึงประโยชนของตนเองเพียงฝายเดียวไมเห็นใจ

เกษตรกร 

อยางไรก็ตาม ท่ีผานมาธ.ก.ส.ไดเงินจากโครงการรับจํานําขาวปละจํานวนมาก ท่ีสําคัญเงินท่ีรัฐกูจาก

ธ.ก.ส. หรือออมสิน รัฐก็จายดอกเบี้ยใหในอัตราดีกวากูจากธนาคารพาณิชยแหงอ่ืนๆดวยซ้ํา 

ตอนนี้ ชาวนากําลังเดือดรอนมาก เพราะรัฐยังไมสามารถหาเงินมาจายใหได ซึ่งขณะนี้รัฐกําลังอยูใน

ขั้นตอนการหาเงิน และทําในหลายๆทาง รัฐไมจนปญญาแนนอน เชื่อวานาจะสามารถหาเงินมาใหชาวนาไดในเร็วๆนี้ 

และรัฐบาลอาจพิจารณาไมใหธนาคารรัฐเขารวมโครงการรับจํานําขาวอีกตอไป ยรรยง กลาว 

รายงานขาวจากธ.ก.ส. แจงวา ขณะนี้ รัฐบาลเพิ่มจายเงินคาขาวใหกับเกษตรกรท่ีนําขาวมาเขาโครงการ

รับจํานํา 2556/57 (รอบแรก) ไดประมาณ 5 หมื่นลานบาท ยังตองเรงหาเงินอีก 1 แสนลานบาท เพื่อนํามาจายเงินคา

ขาวท่ียังคางเกษตรกร เพราะมีปริมาณขาวเปลือกเขาโครงการรอบนี้ถึง 10 ลานตัน โดยเงินจายคาขาวจะมาจาก 2 

แหลง คือเงินกู และเงินจากการระบายขาว ท่ีกระทรวงพาณิชยกําลังเรงระบายขาวผานหลายชองทาง เชน ใหยื่นซื้อ

ทางตรง และการขายในตลาดสินคาเกษตรลวงหนา 

วิเชียร พวงลําเจียก นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย กลาววา ตองการวิงวอนใหพนักงานธนาคารรัฐ

เห็นใจเกษตรกร และปลอยกูเพื่อใหรัฐเอาเงินมาจายเกษตรกร เพราะขณะนี้เกษตรกรจํานวนมากเดือดรอนอยางหนัก 

จนแทบจะอดทนรอเงินจากรัฐไมไดแลว เนื่องจากรอคอยมานาน 3-4 เดือน ต้ังแตเริ่มนําขาวไปเขาโครงการรับจํานํา

เมื่อเดือนต.ค. 2556 ท่ีผานม 

ชาวนาเดือดรอนหนักมาก เปนหนี้เปนสินท้ังธ.ก.ส. เพราะเรากูเงินเคามากอน เพื่อใชจายในการเก็บเก่ียว

ท้ังคาเชารถเก่ียวขาว คารถขนสงขาวไปโรงสี แลวยังจะมีคายา คาปุย คาพันธุขาว และหนี้สินท่ีตองกูเพื่อนํามา

เพาะปลูกขาวฤดูกาลใหมอีก รวมถึงคาใชจายประจําวัน คาใชจายในครัวเรือน คาลูกไปโรงเรียน หนี้สินรัดตัวขึ้นทุก

วัน จึงอยากวิงวอนใหเห็นใจชาวนาบาง วิเชียร กลาว 

อยางไรก็ตาม หากพนักงานธนาคารรัฐยังไมเห็นใจ และยังคัดคานการปลอยกูใหโครงการรับจํานําขาว 

กลุมเกษตรกรท่ัวประเทศไดหารือกันแลววาอาจจะถอนเงินฝากออกจากธนาคารรัฐเหลานั้น แลวไปฝากท่ีธนาคาร

พาณิชยแหงอ่ืนหรืออาจไมใชบริการธนาคารรัฐอีก 

ท่ีมา โพสตทูเดย 
 

โรงสีโวยรัฐคางคาเชาโกดัง 
นายมนัส กิจประเสริฐ นายกสมาคมโรงสีขาวไทย  เปดเผยวา ขณะนี้ผูประกอบการใหเชาโกดังกลางใน

โครงการรับจํานํา ยังไมไดรับเงินคาเชาจํานวนหลายลานบาท รวมท้ังในสวนของผูประกอบการโรงสีท่ีทําการสีแปร

และสงมอบขาวเขาคลังกลางไปหมดแลว แตยังไมไดรับเอกสารการเปดแอลซีท่ีผูประกอบการไดเปดไวกับธนาคาร 



 

สมาคมผูสงออกขาวไทย  โทร. 0-2287-2674-7 โทรสาร 0-2287-2678  E-mail:contact@thairiceexporters.or.th  www.thairiceexporters.or.th 13 

เพื่อเปนหลักประกันวาเมื่อเกิดความเสียหายตอสินคา ท่ีผูประกอบการโรงสีจะมีเงินมาจายคืนใหกับคูสัญญาคือ

องคการคลังสินคา (อคส.) หรือองคการตลาดเพื่อเกษตรกร (อตก.)  

ท้ังนี้ความลาชาของแอลซีสงผลใหโรงสีตองรับภาระจายเงินคาธรรมเนียมใหกับธนาคารตอไปจนกวาจะได

เอกสารการเปดแอลซีคืนจากคูสัญญา โดยตองจายคาธรรมเนียมสูง 1% ตอเดือนและแตละรายก็เปดแอลซีท่ีมูลคา 1 

ลานบาทขึ้นไปตามจํานวนขาวท่ีรับมาสีแปรในโรงสี และหากยังไมไดรับแอลซีคืนก็ไมสามารถนําเงินท่ีคํ้าประกันไว

กับธนาคารออกมาใชได สําหรับความลาชาท่ีเกิดขึ้นสวนหนึ่งอาจเกิดจากการท่ีกระทรวงพาณิชยปดชั่วคราวและ

เจาหนาท่ีไมสะดวกในการปฎิบัติงานทําใหทุกอยางลาชาไปดวย ดังนั้นจึงตองการใหหนวยงานท่ีเก่ียวของเรง

ดําเนินการใหธนาคารคืนเอกสารแอลซีใหโรงส ี

“ตอนนี้ถือวาผูประกอบการโรงสีตกงาน เพราะกอนท่ีจะมีโครงการรับจํานําเราสามารถทําการคาไดเอง

รับคําสั่งซื้อท้ังในและตางประเทศโดยตลอดในราคาท่ีแขงขันได แตพอมีโครงการรับจํานําเราไมสามารถคาขายได

ตามปกติเพราะตองทําตามคําสั่งรัฐบาลเพราะตองเขารวมโครงการรับจํานําขาวไมทําก็ไมไดเพราะขาวทุกเมล็ดอยูใน

มือของรัฐบาลไมรวมก็ไมมีงานทําแตเมื่อสิ้นสุดโครงการผมเห็นวาไมควรทําอีกแลวโครงการนี้แมใครๆจะมองวาโรงสี

ไดผลประโยชนมากท่ีสุด แตหากเปนไปไดก็อยากใหมีการคาขายกับตามกลไกตลาด 

นายมนัสกลาววาหลังจากรัฐบาลเริ่มดําเนินการโครงการรับจํานําขามาต้ังแตป 54 เปนตนมาก็เห็นผล

ชัดเจนแลววาโครงการนี้ลมเหลวและไมควรดําเนินการตอไป แมวารัฐบาลจะยังยืนยันวามีงบประมาณมาจายใหกับ

ชาวนาท่ีเขารวมโครงการก็ตาม แตปจจุบันชาวนาท่ีเขารวมโครงการก็ยังไมไดรับเงิน ซึ่งเห็นวาเมื่อสิ้นสุดโครงการใน

สิ้นเดือนก.พ. นี้ หากมีรัฐบาลชุดใหมเขามาก็ไมควรสานตอโครงการนี้อีก ควรปลอยใหเปนไปตามกลไกของตลาดให

มากท่ีสุด ทําใหเกิดการแขงขันอยางสมบูรณมากท่ีสุด 

ท่ีมา เดลินิวส 
 

************************************** 

เวียดนาม 
กระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทของเวียดนาม ไดคาดการณสงออกขาวในเดือนมกราคม 2557 วาจะมี

ปริมาณสูงถึง 517,000 ตัน คิดเปนมูลคาสูงถึง 243 ลานดอลลารสหรัฐ (ประมาณ 7,800 ลานบาท) หรือเพิ่มจาก

เดือนมกราคม 2556 ถึง 16.4% และ 19.5% ในทางปริมาณและมูลคาตามลําดับ โดยมีคูคาสําคัญคือจีน และคาดวา

ตลอดปนี้จะสามารถสงออกขาวไดระหวาง 6.5-7 ลานตัน 

ท่ีมา  VietnamPlus  
 

พมา 
สํานักขาวมิซซิมาของพมา ระบุวา ปจจุบัน พมาเริ่มหันมาใหความสําคัญกับเรื่องขาวอีกครั้ง ซึ่งศักยภาพ

ดานการเกษตรและทรัพยากรท่ีมีมหาศาล พมามีโอกาสมากท่ีจะกลับมายืนบนเสนทางนี้ แตการปดประเทศอยาง

ยาวนาน ในขณะท่ีประเทศอ่ืนๆ ตางพัฒนาไปไกลแลว จึงเปนความทาทายท่ีสําคัญวาพมาจะใชยุทธศาสตรอะไรเพื่อ

ทวงคืนสถานะผูสงออกขาวเบอรหนึ่งของโลก 

นายออง จอ อู เลขาธิการสมาพันธขาวพมา มองวา เปาหมายท่ีจะทวงคืนแชมปสงออกขาวอาจตองใช

เวลาอยางนอย 5-10 ป 

จากขอมูลขององคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ ในเดือน พ.ย.ปท่ีแลว พบวา พมาเปนประเทศ

ผูสงออกขาวรายใหญอันดับ 10 ของโลก โดยอินเดียเปนแชมป ดวยปริมาณสงออก 8.58 ลานตัน เมื่อวัดปริมาณการ

สงออกเฉลี่ยระหวางป 2554-2556 ตามมาดวยไทยท่ีมีตัวเลขสงออกเฉลี่ย 8.06 ลานตัน และเวียดนามท่ีสงออกรวม 
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7.24 ลานตัน แตปริมาณการสงออกขาวของพมาในชวงเวลาเดียวกันนี้เฉลี่ยอยูท่ีปละ 646,000 ตัน ยังตามหลัง

ประเทศอ่ืนๆ อยูอีกไกล รวมถึงเพื่อนบานอยางกัมพูชา 

ในป 2554 ตัวเลขพื้นท่ีปลูกขาวในพมาอยูท่ี 8 ลานเฮกตาร และผลิตขาวไดประมาณ 30 ลานตัน แตสวน

ใหญใชเพื่อการบริโภคในประเทศ ทางการพมาจึงตองการเพิ่มยอดการสงออกขาวในปนี้ 2 เทาจากเดิม และต้ังเปา

สงออกใหได 2.5 ลานตันในป 2558 

เปาหมายของพมาท่ีจะทวงความยิ่งใหญในตลาดขาวไมใชเรื่องไกลเกินฝน เพราะในชวงหลายปมานี้ พมา

สงออกขาวไปยังตางประเทศมากขึ้น ท้ังการสงขามแดนไปยังจีน และตลาดสหภาพยุโรปท่ีนําเขาขาวจากพมาหลัง

เปดประเทศ รวมถึงประเทศในแอฟริกาตะวันออกและรัสเซียท่ีซื้อขาวนึ่งจากพมา แมแตญ่ีปุนท่ีพิถีพิถันเรื่องขาวมาก

ก็อุดหนุนพมาดวยเชนกัน 

นาสนใจวา การจะขับเคลื่อนไปถึงเปาหมายดังกลาว ก็ไมไดงายเหมือนเดินบนถนนโรยกลีบกุหลาบ เพราะ

การเตรียมพรอมเพื่อเพิ่มผลผลิตขาว และการกลับเขาสูตลาดโลก เปนเรื่องสําคัญท่ีพมาตองจัดการอยางมี

ยุทธศาสตร เพราะปจจุบันมีผูเลนในตลาดหลายราย 

สถาบันวิจัยขาวระหวางประเทศ ประเมินวา พมาถูกคูแขงในภูมิภาคนําหางหลายชวงตัว เนื่องจาก

ตําแหนงผูสงออกไมไดวัดเฉพาะปริมาณการเพาะปลูก แตยังรวมถึงขีดความสามารถในการผลิต ต้ังแตการเพาะปลูก 

การสีและคัดแยกขาว 

ปจจุบัน เกษตรกรพมายังพึ่งพาเทคโนโลยีการสีขาวจากจีนท่ีคุณภาพไมดีนัก รวมถึงยังติดขัดเรื่องระบบ

การจัดเก็บ ระบบคลังสินคาและการขนสงท่ียังพึ่งพารถบรรทุกมากกวาเรือ สงผลใหตนทุนสูงและขีดความสามารถใน

การแขงขันตํ่ากวาคูแขง 

ท่ีสําคัญ ทางการพมาตองพิจารณาใหรอบคอบวาจะใหความสําคัญกับตลาดระดับบนหรือลาง โดยพมามี

ศักยภาพท่ีจะทําตลาดบน เพราะมีขาวปอว ซาน ซึ่งเปนสายพันธุท่ีขึ้นชื่อเรื่องรสชาติและความหอมติดอันดับโลก ไม

แพหอมมะลิ สามารถสรางแบรนดของตัวเองขายในตลาดพรีเมี่ยม แตติดขัดเรื่องกระบวนการหลังเพาะปลูก และ

คูแขงตางก็เดินบนเสนทางคุณภาพกันหมดแลว 

ขณะท่ีตลาดระดับลางเปนสิ่งท่ีพมาทําไดงายกวา และยังมีตลาดขนาดใหญรองรับ ท้ังแอฟริกาและเอเชีย 

มองพมาแลวตองยอนดูไทยวาจะหลุดพนหลมจํานําขาวเมื่อไร หรือจะรอใหพมาแซงไทยไปกอนแลวคอยแกไข 

ท่ีมา โพสตทูเดย 
 

เกาหลีใต 
สํานักขาวซินหัวของทางการจีนรายงานอางสถิติของเกาหลีใตระบุวา การบริโภคขาวในเกาหลีใตลดลงเปน

ประวัติการณ ขณะท่ีความตองการบริโภคลดลง แตความตองการอาหารสําเร็จรูปกลับเพิ่มขึ้น 

สถิติเกาหลีใตระบุวา ความตองการบริโภคขาวตอหัวของเกาหลีใตในปท่ีแลวอยูท่ี 67.2 กก. ลดลงรอยละ 

3.7 จากป 2555 ตัวเลขดังกลาวลดลงตํ่าสุดนับต้ังแตเริ่มมีการบันทึกสถิติในป 2506 และคิดเปนรอยละ 49.3 ของ

จํานวนท่ีมีการบริโภคมากท่ีสุดในป 2513 ซึ่งอยูท่ี 136.4 กก. การบริโภคขาวในเกาหลีใตลดลงขณะท่ีประชาชนหัน

ไปบริโภคอาหารอ่ืน ๆ เชน มันฝรั่ง และมีการบริโภคอาหารสําเร็จรูปและเนื้อสัตวมากขึ้น สวนการบริโภคธัญพืชอ่ืนๆ  

เชน ขาวบารเลย แปงสาลี ถ่ัว และมันฝรั่ง เพิ่มขึ้นรอยละ 11 จากป 2555 เปน 8.1 กก.ในป 2556 

ท่ีมา สํานักขาวไทย 
 

อิรัก 
กระทรวงการคาของอิรักไดจัดการประมูลซื้อขาวเมล็ดยาวจากประเทศอุรุกวัย บราซิล อารเจนตินา หรือ

สหรัฐฯ และขาวเมล็ดกลางจากสหรัฐฯ สเปน หรือออสเตรเลีย จํานวนอยางนอย 30,000 ตัน เมื่อวันท่ี 2 ก.พ.2557 

โดยขอเสนอจะตองมีผลไปจนถึงวันท่ี 6 ก.พ. ศกนี้  
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ท้ังนี้มีรายงานวามีการเสนอขาวจากอารเจนตินาในราคาตํ่าท่ีสุดท่ี 703.8 เหรียญสหรัฐตอตัน (cif free out 

or ciffo) ขณะท่ีขาวจากอุรุกวัยมีการเสนอราคาท่ี 713 เหรียญสหรัฐตอตัน (cif free out or ciffo) และขาวจากห

สหรัฐฯ เสนอท่ี 725.6 เหรียญสหรัฐตอตัน (cif free out or ciffo) 

ท่ีมา Oryza.com 
 

 


